

โครงการ ๙๑๐๑ ตามรอยเท้าพ่อเพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน

เมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติวงเงินงบประมาณจำนวน ๒.๒๘ หมื่นล้านบาท สำหรับจัดทำ โครงการ ๙๑๐๑ “ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน” ซึ่งเป็นการน้อมนำหลักการ ทฤษฎีและแนวทางการดำเนินงานแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ได้พระราชทานไว้ มาดำเนินการเพื่อให้เกิดความยั่งยืนในอาชีพการเกษตร ซึ่งเลขของโครงการ ๙ นั้นหมายถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ที่ ทรงมีต่อเกษตรกรและปวงชนชาวไทย เลข ๑๐ นั้นหมายถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ ๑๐ ที่มีการสานต่อพระราชกรณียกิจ และเลขที่ ๑ นั้นหมายถึงการเริ่มต้นของการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืนตามหลักการ ทฤษฎีและแนวทางการแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรที่ได้ทรงพระราชทานไว้ โครงการ ๙๑๐๑ “ตามรอยเท้าพ่อเพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน” มีกำหนดดำเนินงานพร้อมกันทั้ง ๙๑๐๑ ชุมชนทั่วประเทศ โดยมีระยะเวลาดำเนินการระหว่างเดือน กรกฎาคม - ธันวาคม ๒๕๖๐ เงื่อนไขสำคัญของโครงการ คือ เป็นโครงการที่ชุมชนสามารถดำเนินการได้เอง เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและยั่งยืน เน้นการจ้างงานและการจัดซื้อวัสดุในพื้นที่ โดยได้กำหนดสัดส่วนการจ้างงานไว้ที่ ๕๐ % ของเงินงบประมาณ ไม่มีการก่อสร้างอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างถาวรขึ้นใหม่ ทั้งนี้กำหนดสิ้นสุดการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการในสิ้นเดือนสิงหาคม ๒๕๖๐

สำหรับจังหวัดพิจิตร มีชุมชนเข้าร่วมดำเนินงาน ๑๑๑ ชุมชน รวมทั้งสิ้น ๔๒๐ โครงการ เป็นโครงการด้านการผลิตพืชและพันธุ์พืช ๒๔๕ โครงการ การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ๑๑๒ โครงการ การจัดการศัตรูพืช ๓ โครงการ ฟาร์มชุมชน ๖ โครงการ การผลิตอาหาร การแปรรูปผลผลิตและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ๔๒ โครงการ การปศุสัตว์ ๖ โครงการ การประมง ๔ โครงการ และการปรับปรุงบำรุงดิน ๒ โครงการ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณในวงเงินจำนวน ๒๖๒,๑๐๕,๐๐๐ บาท มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการและได้ประโยชน์จำนวน ๕๘,๒๑๐ คน โดยคาดว่าโครงการจะสามารถสร้างรายได้ให้กับเกษตรกร รวมถึงการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรทำการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ เน้นการลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต พัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐานและเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรและชุมชน ทั้งนี้โครงการนี้ได้มอบหมายให้ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) และเครือข่าย เป็นศูนย์กลางของชุมชนในการพัฒนาภาคการเกษตรของชุมชนมีส่วนร่วมแบบประชารัฐอย่างยั่งยืน